

โครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต

หลักการและเหตุผล

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยเป็นเวลานาน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง คณะอนุกรรมการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ภายใต้คณะกรรมการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น จึงจัดให้มีโครงการ **พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต** เพื่อให้เกิดกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งถือเป็นพลเมืองที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ โดยกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะอาศัยการริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านมุมมองใหม่ ๆ ของเด็กหรือเยาวชนในท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโครงการหรือกิจกรรมนวัตกรรมที่ได้จัดทำขึ้นนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้บริหารและบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในท้องถิ่น มีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้บริหารและบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาท้องถิ่นในท้องถิ่น เรียนรู้วิธีการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) สามารถที่จะพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในท้องถิ่น
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสถานศึกษาท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น และมีความตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยพัฒนาต่อยอดในการลดการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นของตน

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

ทีมเด็กและเยาวชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สมาชิกทีมเด็กและเยาวชน จำนวน 8 คน ประกอบด้วย
 - **ทีมแกนนำ** คือ เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา (ม.3-ม.5) โดยมีสมาชิกในทีม 6 คน
 - **ทีมพี่เลี้ยง** คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน และบุคลากรของสถานศึกษา 1 คน
2. เป็นผู้มิใช่ผู้มีอำนาจหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ
3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบการดำเนินโครงการและลงนามในแบบฟอร์มที่กำหนด

คุณลักษณะของโครงการ

1. เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในพื้นที่ที่ทีมเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ และทีมเด็กและเยาวชนจะต้องเป็นผู้ดำเนินโครงการด้วยตนเอง
2. เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างเยาวชนและภาคส่วนต่าง ๆ โดยที่ทีมเด็กและเยาวชนจะต้องดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือภาคส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่
3. เป็นโครงการที่เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเกิดความยั่งยืน
4. เป็นโครงการที่สะท้อนถึงการมีจิตอาสาของเด็กและเยาวชนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	วันที่	กิจกรรม
1	1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2567	รับสมัครโครงการ
2	29 มิถุนายน 2567	อบรมและชี้แจงการจัดทำและพัฒนาโครงการแก่ทีมเด็กและเยาวชน (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)
3	7 สิงหาคม 2567	ประกาศผลการพิจารณาโครงการรอบแรก (เหลือ 20 ทีม)
4	17 สิงหาคม 2567	ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการตัดสิน (ประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM)
5	ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2567 (จำนวน 2 วัน)	ทีมเด็กและเยาวชนนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ ณ รัฐสภา (วันที่ 1) พิธีรับรางวัลจากประธานรัฐสภา (วันที่ 2)
6	1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2567	ทีมเยาวชนที่ได้รับเงินรางวัลดำเนินการในพื้นที่

ลำดับ	วันที่	กิจกรรม
7	1-30 ธันวาคม 2567	ติดตามผลการดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการต่อ ประธานรัฐสภา

รางวัลสำหรับทีมเด็กและเยาวชน

- โฉมรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ (รายบุคคล) จากประธานรัฐสภา สำหรับ 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
- เงินรางวัลสำหรับดำเนินโครงการ 50,000 บาท สำหรับ 10 ทีมที่ได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ 100 คะแนน

คณะกรรมการฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ ดังนี้

หัวข้อ	ประเด็นพิจารณา	ค่าคะแนน
หลักการ/ที่มา/แนวคิดโครงการ	- ระดับความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาที่สูงขึ้นไป - ความชัดเจนในการระบุสภาพปัญหาในพื้นที่ดำเนินการ - ระดับความจำเป็นในการดำเนินงาน - ความเป็นนวัตกรรม	12
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ผลผลิต	- ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ - ความชัดเจนของเป้าหมายผลลัพธ์ - ความชัดเจนของเป้าหมายผลผลิต - การวัดความพึงพอใจ - เป้าหมายค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม	17
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ/ ที่ตั้งโครงการ	- การระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน/จำนวนกลุ่มเป้าหมาย - พื้นที่ดำเนินงาน - ที่ตั้งสำนักงานโครงการ	8
แผนการดำเนินงาน/แผนบริหาร ความเสี่ยง	- ความสมเหตุสมผลของขั้นตอนการดำเนินงาน - การวิเคราะห์เพื่อบริหารความเสี่ยง	14
การวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล	- การวิเคราะห์ผลกระทบทางลบ - ช่องทางการสร้างความโปร่งใส - การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน - จำนวนเครือข่าย/หน่วยงานที่เข้ามาร่วมดำเนินการอย่าง เป็นรูปธรรม - การสร้างความเสมอภาค	14
งบประมาณดำเนินการ	- ความสมเหตุสมผลของการกำหนดงบประมาณ	10

หัวข้อ	ประเด็นพิจารณา	ค่าคะแนน
การติดตามและประเมินผล	วิธีการติดตามและประเมินผล ผู้ติดตามประเมินผล รอบการรายงานผล	13
คณะผู้ดำเนินการ/หน่วยสนับสนุน/ การอนุมัติ	จำนวนผู้ดำเนินงานตามที่กำหนด จำนวนผู้ควบคุมโครงการ จำนวนหน่วยสนับสนุน การเห็นชอบและอนุมัติจากหน่วยงานท้องถิ่น	12

- การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดย ดาวนโหลดใบสมัครและแบบแสดงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทีมเยาวชน จากเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th โดยส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมด้วยแบบแสดงความร่วมมือระหว่าง ทั้งไฟล์ WORD และ PDF มาทาง geniii@kpi.ac.th ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทีมเยาวชน

ดาวนโหลดใบสมัครและแบบแสดงความร่วมมือ

การอบรมและชี้แจงการจัดทำและพัฒนาโครงการ

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ทีมเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมและชี้แจงการจัดทำและพัฒนาโครงการเพื่อให้แต่ละทีมได้เรียนรู้และเข้าใจในการเขียนโครงการนวัตกรรม ใน วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยสแกน QR code ด้านล่างนี้



รับฟังการชี้แจงโครงการ การกรอกใบสมัคร และอบรมการพัฒนาโครงการ

ติดต่อสอบถาม

www.kpi.ac.th (ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และเอกสารการสมัคร)
คณะอนุกรรมการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวสุมาลย์ ชาวนา 0 2141 9569
นางสาวสุภาพร มีบุญเปี่ยม 0 2141 9576